

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร ครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ เรื่อง การดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน จัดโดย สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Splendid Resort จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม 31 คน ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวสายงานอาชญากรรมหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน ประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 6 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สื่อมวลชน จากกรณีศึกษาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดยมอบส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย นำสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการดังกล่าว มาจัดทำเป็นเอกสารอย่างย่อ จัดพิมพ์และส่งไปยังสื่อมวลชนทุกประเภทรวมถึงองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสื่อมวลชน และพิจารณาจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยให้ขยายพื้นที่ไปยังภูมิภาคและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสื่อมวลชนทุกประเภท

2. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานของประเทศไทย โดยคณะกรรมการประจำอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบถึงข้อสังเกตของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ ต่อรายงานฉบับแรกของประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ (Concluding Observations on the Initial Report of Thailand) และมอบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นำข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สรุปความเห็นที่ประชุมเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการจัดให้มีช่องตรวจรักษาพิเศษในโรงพยาบาล ซึ่งแยกกับประชาชนทั่วไปสำหรับการตรวจรักษานักโทษหรือผู้ต้องขัง เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและไม่เป็นการประจานนักโทษหรือผู้ต้องขัง และกรมราชทัณฑ์

ในเรื่องการพิจารณาจัดให้มีห้องพิเศษเพื่อให้คณะผู้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถพบนักโทษผู้ร้องเรียนกรณีถูกรุ้มนานหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยไม่ต้องเข้าไปตรวจเยี่ยมถึงห้องขังภายใน

3. เรื่อง สรุปผลการประชุม Asia Pacific Regional Workshop on the Rights of Older Persons

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุม Asia Pacific Regional Workshop on the Rights of Older Persons ซึ่งจัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (APF) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย (Australian National Human Rights Commission – AHRC) ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2557 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมอบให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข นำข้อมูลสรุปผลการประชุมดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมถึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ในการรองรับกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นกลไกตรวจสอบ (Monitoring Mechanism) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป